

มุม ข่าวราชการ 'ช.12'

นร.ทุนรัฐบาลดีเด่น (3)

นักเรียนทุนรัฐบาลที่ทำคุณงามความดีแก่แผ่นดิน ซึ่ง ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร นายกรัฐมนตรีนักเรียนทุนรัฐบาลไทย (สนร.) ได้ดำเนินการคัดเลือกเพื่อประกาศเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น ยังมีอีก 2 ราย

นั่นคือ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ซึ่งจบการศึกษาเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยทุนสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์จาก University of Illinois at Urbana Champaign ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ที่ Claremont Graduate University ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยทุนรัฐบาลไทย รับราชการที่กระทรวงการคลัง ได้ผ่านงานสำคัญมากมาย อาทิ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจการคลัง) ประจำสหราชอาณาจักรและยุโรปที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โฆษกกระทรวงการคลัง และผู้อำนวยการสำนักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากรมีผลงานสำคัญ อาทิ พัฒนาแบบจำลองเพื่อจัดทำประมาณการเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังเป็นครั้งแรก เสนอคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการมาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP Fast Track) เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้เร็วขึ้น

ดร.เอกนิติ ยังมีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานอื่น อาทิ ประธานคณะกรรมการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และประธานคณะกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ ดร.เอกนิติ ยังคงอุทิศตนทำงานเพื่อสังคมส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง เช่น การเป็นวิทยากรให้กับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่างๆ

เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รวมทั้งมีผลงานทางวิชาการ ผ่านหนังสือและสิ่งพิมพ์มากมาย

รายสุดท้าย ศ.ดร.สุสัณหหา ยิ้มแย้ม ศาสตราจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จบการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ด้านพยาบาลและผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และได้จบปริญญาโทด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นจาก University of Western Sydney และปริญญาเอกด้านสุขภาพสตรีจาก The University of Melbourne เครือรัฐออสเตรเลีย ด้วยทุนรัฐบาลไทย รวมทั้งยังเคยได้รับทุนวิจัย (Research Fellowship) จาก Harvard University สหรัฐอเมริกาและ La Trobe University เครือรัฐออสเตรเลีย

เริ่มรับราชการที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความโดดเด่นในด้านการทำวิจัย และการผลิตตำราอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์สำหรับประกอบในการประชุมวิชาการและการเรียนการสอนอย่างแพร่หลายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมีการจัดทำโครงการแบบเดี่ยวและแบบมีส่วนร่วม

นอกจากนี้ ศ.ดร.สุสัณหหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานทางวิชาการของสถาบันการศึกษาพยาบาล เป็นที่ยอมรับในความรู้ ความสามารถ จนได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น อาจารย์ดีเด่นสาขาการวิจัย พยาบาลดีเด่น และคนดีศรีพยาบาล จากหลายสถาบัน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมและวิชาชีพการพยาบาลอย่างต่อเนื่องจนได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นด้านการวิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาลเขตภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ.2560 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยอีกด้วย

ส่วนนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่งนั้น ไร้ข้อสงสัยในโอกาสต่อไป.

“ช.12”